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คุณศานิต รางนอย 
อธิบดีกรมสรรพากร  กลาวเปดสัมมนา   
 ปญหาของประมวลรัษฎากรอยางที่ทราบกนัเปนกฎหมายที่ซับซอน ซ่ึงผูใหญที่มีความรูทาง
กฎหมายหลายทานก็บนวาเปนกฎหมายที่ยากที่สุด ผมเขาใจวาเปนกฎหมายที่ยากที่สุดของประเทศไทย 
ความยากอันนีค้งมาจากหลายสาเหตุหลายประการ ธรรมดากฎหมายภาษีเปนเครื่องมอืที่ใชในการนาํ
นโยบายทางภาษีอากรมาบังคับใชครับ ทีนี้เมื่อเปนกฎหมายเกา เวลาเราใชมานาน ๆ สวนที่ดีทางเจาหนาที่ก็
ไมอยากแก คอืถาปฏิบัติงายทําใหเก็บภาษไีดงายก็ไมอยากจะแก แตทีง่ายกับเจาหนาที่อาจยุงยากกบัคนที่
เสียภาษี ทาํใหก็สวนทางกันตลอด ทานคงทราบดีกระบวนการแกไขกฎหมายของเรามนัยุงยาก ใชเวลามาก
เจาหนาทีเ่องกอ็ยากจะแกไข แตบางครั้งก็ไมอยากจะไปแตะมัน ถาไปแตะเรื่องนึงกเ็กรงจะขยายขอบเขตไป
มาก 
 อยางไรก็ดใีนอดีตทานผูรูหรือทานผูใชประมวลในอดีตที่ผานมา ผมก็เชื่อวาทานกห็วังดีในการที่จะ
ทํานโยบายทางภาษีใหเกิดความยุติธรรม ทีนี้มันก็ขัดกนั เพราะการที่จะทําใหนโยบายการบริหารงานจัดเก็บ
ภาษหีรือการเสียภาษีของคนเกิดความยตุธิรรมมากที่สุดในทกุ ๆ สวน ในทกุ ๆ กลุมของบุคคลมันก็จะทําให
เกิดความซ้ําซอนมากขึ้น อันนี้ก็เปนจุดสําคญัที่ทําใหประมวลของเรามันมีความซับซอนมาก 
 โอกาสนี้จึงเปนโอกาสอันดี ทางกรมเองเราก็อยากจะฟงความคิดเหน็จากคนภายนอกวารูสึก
อยางไรกับประมวลรัษฎากร คิดอยางไรกับประมวลรัษฎากร อยากใหแกไขตรงไหน ปรับปรุงตรงไหน อัน
นี้จะเปนสวนดีที่จะทําใหกระบวนการบรหิารการจัดเกบ็ภาษีของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราก็คงจะไม
ตองไปตามไลคนที่ไมยอมเสยีภาษีโดยอางวาไมเขาใจกฎหมาย ซ่ึงเปนจุดดีที่เรามารวมกันคิดรวมกนัทําที่
จะทําใหเกดิการพัฒนาดานกฎหมายภาษี ที่ สําคัญอยางยิ่งคือการมีสวนรวมของภาคเอกชน ก็เปนนโยบาย
ของกระทรวงการคลังอยูแลวที่จะทําใหกิจกรรมตาง ๆ ของเราหรือทุกกรมภายใตสังกัดของ
กระทรวงการคลังไดรับขอคิดเห็น หรือการมีสวนรวมของภาคเอกชน ซ่ึงเปนจุดดีทีท่ําใหเราบรรลุ
วัตถุประสงคนี้ ผมคิดวาการสัมมนาในวนันี้จะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการจุดประกายใหทุกคนเขามามีสวน
รวมในการแกไขกฎหมายหรือชวยกนัพัฒนากฎหมายซึ่งมันเกีย่วของกบัพวกเราทกุวนั 
 
   
 
 
 


